



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๔๐๘ ๕๐๓๒๒

ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๕๕๕

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายกิจกรรมย่อยของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กองคลัง สป. เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ซึ่งการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการแบ่งเป็น ๕ ระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	ส่วนราชการมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒	จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน
๓	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำเป็นรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน
๔	จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๕	สามารถดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

การประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ ๑ ก.พ.ร. จะใช้ เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

- สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
- หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุนศูนย์ต้นทุน หรือกิจกรรมย่อย (ศูนย์ต้นทุน หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ในสังกัด สป.ทั้งหมด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

/โดยในการ...

โดยในการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในระดับคะแนนที่ ๑ กองคลัง สป.ได้ดำเนินการระบุค่าใช้จ่ายของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากระบบ GFMS เข้าสู่กิจกรรมย่อยของแต่ละศูนย์ต้นทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้สำนัก ศูนย์ กอง ในสังกัด สป.มท. ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และส่งผลการตรวจสอบคืนกองคลัง สป. ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



(นายจรินทร์ จักกะพาก)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย